



Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quý thính giả

Chương trình phát thanh hằng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là

*Nguyễn Việt và Naga-Shima*

Những ngày nghỉ hè hằng mong đợi đã đến với nhiều người. (8/15: Những ngày nghỉ hè còn không bao lâu nữa là hết.) Những cuộc vui chơi ở vùng biển hay vùng sông nước, để tránh cái nóng nung người trong những ngày hè nóng bức là điều thường hay được nghỉ đến. Tuy nhiên nhớ chú ý đến an toàn và luôn mặc áo phao an toàn.



☆ Mở đầu là thông tin về buổi thể nghiệm cho lớp <sup>や かんちゅうがく</sup>夜間 中学 trường trung ban đêm

Có nhiều người vì một lý do nào đó không hoàn tất được chương trình cưỡng bức giáo dục. Chính vì vậy đây là cơ hội tốt để hoàn tất chương trình cưỡng bức giáo dục, nhất là với người ngoại quốc có thể theo học vào ban đêm tại <sup>や かんちゅうがく</sup>夜間 中学. Tại <sup>や かんちゅうがく</sup>夜間 中学 có thể học đến khi hoàn tất để nhận bằng tốt nghiệp trung học. Tiền học hoàn không phải trả vì còn thuộc vào chương trình cưỡng bách giáo dục.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, thứ sáu, tại <sup>ほうじょうぐち</sup>北条口 có <sup>ひめじ しりつそうごうきょういく</sup>姫路市立総合教育 Center, thực thi buổi thể nghiệm – bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Đơn ghi danh cho đến ngày 31 tháng 8, có thể gửi bằng thư hoặc FAX gửi đến <sup>ひょうごけんきょういくいんかい ぎ むきょういくか</sup>兵庫県教育委員会義務教育課. Số Fax: 079-221-2773. Đơn xin có thể download từ Home-page này.

Biết thêm chi tiết liên lạc với <sup>ひめじ しきょういく きかく か</sup> 姫路市 教育企画課

hay Tel: 079- 221- 2779

☆ Tiếp theo là nội dung quầy thảo luận đa ngôn ngữ chuyên về vắc xin corona chủng mới tỉnh Hyogo

Tại tỉnh Hyogo, đã mở quầy tư vấn chuyên môn đa ngôn ngữ, có tiếng Việt, liên quan đến các phản ứng phụ của việc tiêm vắc xin corona chủng mới cho cư dân người nước ngoài đang sống trong tỉnh Hyogo.

Ngày giờ có thể thảo luận, mỗi tuần ngày thứ hai và thứ năm, Tiếp nhận thảo luận từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có thể bằng điện thoại hay qua Fax  
Số Tel: 050-3821-0306; Số Fax: 050 - 8882- 6568

☆ Sau cùng là nội dung chương trình hỗ trợ phụ nữ tìm việc làm

Chương trình hỗ trợ việc làm sẽ được tổ chức cho những phụ nữ muốn đi làm nhưng gặp các vấn đề như "có chỗ trống không biết" hoặc "lo lắng về những gì mình có thể làm". Sẽ được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc như tầm nhìn nghề nghiệp và nghi thức kinh doanh, nghiên cứu và thực tập trong ngành

Program được tiến hành từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10; ngày thường từ 10 giờ sáng đến 3 giờ trưa. Có thể tham gia bằng việc sử dụng với Biz Space Himeji ở Hon-machi và zoom one-line

Người muốn tham dự, vui lòng tham dự buổi họp giải thích vào ngày 18 tháng 8 hoặc ngày 20 tháng 8. Tùy theo ngày, về Biz Space Himeji thực hiện giải thích trước từ 10 giờ sáng và bằng Zoom với on-line giải thích từ 2 giờ trưa. Vui lòng đưa ra yêu cầu, trước sự kiên với home-page hoặc bằng cách điện thoại với Dainen Human plus – Tel: 079 -226 - 0130.

***Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt***